



นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายรวม 4.5 ล้านล้านบาท  
ช่วงม.ค.-ธ.ค. 2561 เติบโต 8.7%  
ลดลงจากปี 2560 ที่เติบโต 17.8%

# นักเดินทาง 'จีน-ไทย' หนุนท่องเที่ยวญี่ปุ่นปี 61

**กรุงเทพฯ** • กลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนและไทยยังคงเป็นแรงหนุนหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนญี่ปุ่นสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปีที่แล้ว ดึงดูดรายได้เข้าประเทศจำนวนมหาศาล แม้เผชิญกับภัยธรรมชาติหลายครั้งซึ่งทำให้สนามบินสำคัญหลายแห่งต้องปิดบริการชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของทั้งตัวเลขนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายลดลงอย่างมาก บ่งชี้ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงบวกของการท่องเที่ยวภายในประเทศอาจเริ่มซบเซาลงแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (เจทีเอ) ที่เผยแพร่วานนี้ (16 ม.ค.) ระบุว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายรวม 4.5 ล้านล้านบาทระหว่างเดือนม.ค.-ธ.ค. 2561 เติบโต 8.7% ลดลงจากปี 2560 ที่เติบโต 17.8% หลังจากทางการเปลี่ยนวิธีคำนวณใหม่

การใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวหดตัวลง 0.9% มาอยู่ที่ 1.53 แสนบาท เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายช้อปปิ้งน้อยลง และเมื่อคิดเฉลี่ยต่อหัวแล้ว นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายลดลง 2.9%

ตัวเลขดังกล่าวสร้างความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะบรรลุเป้ากระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 8 ล้านล้านบาทภายในปี 2563

ดับเบิลยูทีเอชี้ว่า จำนวนนักเดินทางภายในประเทศเติบโต 8.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 31.19 ล้านคนซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การเติบโตส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ในเอเชีย นำโดยจีนซึ่งเพิ่มขึ้น 21.8% และ ไทยที่เพิ่มขึ้น 14.7%

ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ไปเยือนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน แต่อัตราการเติบโตในปี 2561 ชะลอตัวอย่างชัดเจนจากที่เคยเติบโต 19% ในปีก่อนหน้า เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เขย่าเมืองโอซากาเมื่อเดือนมิ.ย. 2561 และอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศเมื่อเดือนก.ค. ส่งผลให้คนจำนวนมากยกเลิกทริปเดินทางที่วางแผนไว้

เมื่อเดือนก.ย. 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวในญี่ปุ่นลดลง 5.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า นับเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบเกือบ 6 ปี เนื่องจากได้ฝุ่น "เซบิ" ที่พัดถล่มเมืองโอซากา และแผ่นดินไหวในเมืองฮอกไกโด ทางตะวันออกเฉียงเหนือ



ของประเทศ ทำให้สนามบินของทั้ง 2 เมืองต้องหยุดทำการชั่วคราว ก่อนที่จำนวนนักท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งตั้งแต่เดือนต.ค. เนื่องจากการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้รับการฟื้นฟู

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเยือนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าใน 5 ปีนับตั้งแต่ปี 2556 การผ่อนปรนกฎเกณฑ์วีซ่า การเพิ่มจำนวนของสายการบินราคาประหยัด และการอ่อนค่าลงของเงินเยน สนับสนุนให้ญี่ปุ่นกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

นักวิเคราะห์หลายรายคาดว่า ญี่ปุ่นจะบรรลุเป้าในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 40 ล้านคนในปีหน้า เนื่องจากกรุงโตเกียวจะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เป้าหมายต่อไปของรัฐบาลในการดึงดูดผู้มาเยือนให้ได้ 60 ล้านคนต่อปีภายในปี 2573 มีความเป็นไปได้น้อยกว่า

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ชี้ว่า การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวในญี่ปุ่นหลังปี 2563 จะขึ้นอยู่กับการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียเป็นหลัก

**ปัจจุบัน ไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชีย**

**“ นักเดินทางภายในประเทศ โต 8.7% เทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 31.19 ล้านคน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ”**

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานว่า ประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างแดน 34 ล้านคนระหว่างเดือนม.ค.-พ.ย. 2561 เพิ่มขึ้น 7.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า กว่า 1 ใน 4 ของจำนวนดังกล่าวมาจากจีน

รัฐบาลของไทยได้ประกาศมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีนมากขึ้น เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรักษาแนวโน้มการเติบโตนี้และตั้งเป้าที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้ 35 ล้านคนต่อปี

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์การเมืองก็สามารถส่งผลกระทบต่ออย่างมหาศาลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวได้ เกาหลีใต้ ประสบปัญหาจำนวน

นักท่องเที่ยวจีนลดลงอย่างมาก หลังติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธทางอากาศของกองทัพสหรัฐในประเทศ ทำให้รัฐบาลปักกิ่งวิจารณ์ว่าระบบดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติของจีน

นอกจากนั้น รัฐบาลแดนมังกรยังสั่งห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่มไปเที่ยวเกาหลีใต้ในปี 2560 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ไปเยือนเกาหลีใต้ลดลงอย่างหนักถึง 48% แต่ปัจจุบัน ทางการเงินได้ยกเลิกคำสั่งห้ามดังกล่าวสำหรับประชาชนในบางภูมิภาค รวมถึงกรุงปักกิ่งและมณฑลชานตง

ขณะที่ไต้หวันก็ประสบปัญหาคล้ายกับเกาหลีใต้ หลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ไปเยือนไต้หวันลดลงจาก 4.18 ล้านคนในปี 2558 มาอยู่ที่ 2.73 ล้านคนในปี 2560 และมี 2.46 ล้านคนเดินทางข้ามช่องแคบไต้หวันในช่วง 11 เดือนแรกของปีที่แล้ว

ความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลปักกิ่งกับรัฐบาลไทเปสูงชันอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยประธานาธิบดีไช่ อิง-เหวินของไต้หวัน ปฏิเสธที่จะสนับสนุนจุดยืนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบเหมือนกับรัฐบาลชุดก่อน ส่งผลให้รัฐบาลปักกิ่งระงับวีซ่าเดินทางทั้งประเภทนักท่องเที่ยวและธุรกิจของไต้หวัน